



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนประกาศคว่ำบาตรสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้กรณีปัญหาชาวมุสลิมในซินเจียง

๒. สหภาพยุโรป

- ยุโรปหันกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดหลังไอโมครอนระบอบหนักในหลายประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน : จีนประกาศคว่ำบาตรสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้กรณีปัญหาชาวมุสลิมในซินเจียง

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รัฐบาลจีนประกาศคว่ำบาตรคณะกรรมการเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ๔ คน (The US Government Commission on International Religious Freedom) เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการคุกคามสิทธิมนุษยชนในเขตพื้นที่ปกครองซินเจียง (Xinjiang) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

การคว่ำบาตรตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในกรณีซินเจียงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าขณะนี้ในพื้นที่ดังกล่าวมีชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ (Uighurs) จำนวนกว่า ๑ ล้านคน ถูกบังคับให้เข้าค่ายกักกันเพื่อปรับทัศนคติ

ทั้งนี้ รัฐบาลวอชิงตันได้ดำเนินมาตรการห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากซินเจียง ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมาจากการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์ อีกทั้งล่าสุด สหรัฐฯ ยังประกาศคว่ำบาตรทางการทูตในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาต่าง ๆ เหล่านั้น และพยายามตอบโต้ด้วยการประกาศให้ประชาชนจีนคว่ำบาตรสินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ายี่ห้อดังจากชาติตะวันตก

นายจ้าว ลีเจียน (Mr. Zhao Lijian) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ยังประกาศคำสั่งห้ามคณะกรรมการดังกล่าวของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสตรี จำนวน ๓ คน ได้แก่ Ms. Nadine Maenza ประธานกรรมการฯ Ms. Nury Turkel รองประธานกรรมการฯ และ Ms. Anurima Bhargava สมาชิกคณะกรรมการฯ เดินทางเข้าประเทศจีน ฮองกงและมาเก๊า รวมทั้งมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวอาจจะมีอยู่ในประเทศจีนด้วย

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนออกคำเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้สหรัฐฯ ภายหลังจากเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่จีนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ ด้วยการกดขี่ กักขัง รวมถึงบังคับให้ทำแท้ง ซึ่งทางการจีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติการคว่ำบาตรและหยุดการแทรกแซงกิจการภายในประเทศ และจีนจะดำเนินการตอบโต้เพิ่มเติมตามความรุนแรงของสถานการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น

ที่มา: <https://www.aljazeera.com>

๒. สหภาพยุโรป : ยุโรปหันกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดหลังไอโอมิครอนระบาดหนักในหลายประเทศ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายแพทย์ Hans Kluge ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศเตือนว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์สายพันธุ์ไอโอมิครอน อาจทำให้ระบบสาธารณสุขในยุโรปต้องกลับมาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลายอีกครั้ง จากการที่สายพันธุ์ไอโอมิครอนเริ่มระบาดอย่างหนักในยุโรป ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายประเทศ เป็นจำนวนอย่างน้อย ๓๘ จากทั้งหมด ๕๓ ประเทศในยุโรป รวมถึงรัสเซียและตุรกีด้วย

ผู้นำของประเทศในยุโรปได้ประกาศยกระดับมาตรการของประเทศตนแล้วหลังไวรัสโอไมครอนได้กลายเป็นเชื้อสายพันธุ์หลัก ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีและโปรตุเกสซึ่งประกาศให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงหลังเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่สเปนและฝรั่งเศสยังมีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อวันในเร็ว ๆ นี้ ขณะนี้ ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อไวรัสโอไมครอนจำนวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ คนต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แม้ว่าฝรั่งเศสได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็กช่วงอายุ ๕-๑๑ ปีแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ให้เด็กอายุ ๑๒-๑๕ ปี ส่วนสเปนเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง ๔๙,๘๒๓ คน ซึ่งนายกรัฐมนตรี นาย Pedro Sánchez กำลังจะเข้าร่วมประชุมกับผู้นำในยุโรปเพื่อหารือถึงการใช้มาตรการใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อไป

สำหรับเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการห้ามการรวมตัวของประชาชนเกิน ๑๐ คน และให้สถานบริการกลางคืนทั้งหมดงดดำเนินการชั่วคราว รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลซึ่งจะต้องงดการให้ประชาชนเข้าชมในสนามแข่งขัน ขณะที่โปรตุเกสประกาศให้ Work from Home ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ และให้ร้านสถานบริการกลางคืนงดบริการ สำหรับร้านอาหารมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในร้าน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งใช้หนังสือเดินทาง Schengen จะต้องแสดงใบตรวจเชื้อ COVID-19 ที่เป็นลบ

ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลออกประกาศให้ประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 กักตัวแค่ ๗ วัน จากเดิมที่กำหนดไว้ ๑๐ วัน หากผลตรวจในวันที่ ๖ และ ๗ เป็นลบ และออกมาตรการควบคุมใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่นเดียวกับสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งออกประกาศควบคุมการรวมตัวทางสังคมทั้งหมดทั่วประเทศแล้ว

ปัจจุบัน ยุโรปมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า ๘๙ ล้านคน และเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๑.๕ ล้านคน นับตั้งแต่ COVID-19 แพร่ระบาดในภูมิภาค ทั้งนี้ ประชาชนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประมาณร้อยละ ๖๖.๖ ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว คิดเป็นจำนวนมากกว่า ๓๐๐ ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ ๖๒ ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มที่ ๓ แล้ว

ที่มา : www.bbc.com

นางสาวชญนชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔